


# NHỮNG GÌ CỰU CHIẾN BINH NÊN BIẾT VỀ VET-HOME


## VET-HOME là gì?

Nhóm Phơi Nhiễm Cựu Chiến Binh-Hậu Quả Sức Khỏe Do Phơi Nhiễm Môi Trường Quân Sự (gọi tắt là VET-HOME) là một chương trình của Bộ Cựu chiến binh (VA) nhằm phục vụ các Cựu chiến binh có thể gặp vấn đề do tiếp xúc môi trường quân sự. Ưu tiên số một của chương trình là thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội giao, đó là đánh giá sức khỏe từ xa cho các Cựu chiến binh cư ngụ bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ.

## Làm cách nào để liên lạc VET-HOME?

 **Gọi số miễn cước:**  
833-633-8846 hoặc  
833-MEE-VTHM

*Bấm 1 nếu là Cựu chiến binh  
Bấm 2 nếu là nhà chăm sóc sức khỏe cho VA*

 **Giờ làm việc:**  
9:00a.m. đến 7:30p.m.,  
giờ miền Đông

 **Cổng thông tin trên mạng của VET-HOME:**  
[vethome.va.gov](http://vethome.va.gov)

## Tại sao tôi nên gọi VET-HOME?

**Gọi cho VET-HOME để:**



**Tìm hiểu về [các nơi đăng ký sức khỏe môi trường của VA](#)** (xem trang 2) để biết bạn có đủ điều kiện tham gia một nơi đăng ký hay không.



**Thu xếp ngày giờ** để đánh giá đăng ký sức khỏe môi trường từ xa **MIỄN PHÍ** với chuyên viên y tế VET-HOME nếu bạn đủ điều kiện.

## Ai có thể sử dụng VET-HOME?

Bất kỳ Cựu chiến binh nào đủ điều kiện để đánh giá đăng ký sức khỏe môi trường (xem trang 2) cũng được khuyến khích liên lạc với VET-HOME.

VET-HOME cũng giúp các nhà chăm sóc sức khỏe cho VA nếu họ có câu hỏi hoặc quan tâm về tiếp xúc môi trường quân sự.



VA



U.S. Department of Veterans Affairs  
Veterans Health Administration



## VET-HOME sẽ đánh giá đăng ký như thế nào?

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để đánh giá đăng ký sức khỏe môi trường, VET-HOME sẽ đánh giá y tế từ xa để giải quyết bất kỳ triệu chứng hoặc quan tâm sức khỏe nào có thể liên quan đến tiếp xúc môi trường quân sự. Nếu bạn cần đánh giá thêm sau đó, chuyên viên y tế VET-HOME sẽ giới thiệu bạn đến cơ sở của VA gần nhất. VA đánh giá và thực hiện miễn phí tất cả xét nghiệm do chuyên viên y tế yêu cầu để giúp chẩn đoán hoặc theo dõi vấn đề sức khỏe.

Nếu bạn muốn có một cuộc đánh giá trực tiếp, bạn có thể lấy hẹn bằng cách liên lạc với [điều phối viên sức khỏe môi trường gần chỗ bạn](#).

## Đánh giá đăng ký sức khỏe môi trường là gì?

Đánh giá đăng ký sức khỏe môi trường là một đánh giá tự nguyện, miễn phí cho Cựu chiến binh đã từng được điều động đến một số quốc gia cụ thể trong các khung thời gian cụ thể. Đánh giá đăng ký bao gồm:

- Tiền sử phơi nhiễm
- Đặc biệt chú ý đến bất kỳ triệu chứng hoặc hiện tượng bất thường nào có thể liên quan đến tiếp xúc môi trường quân sự
- Khám sức khỏe hoặc xem xét hồ sơ khám sức khỏe

Trung tâm tiếp nhận của VET-HOME có thể lấy hẹn cho các Cựu chiến binh đủ điều kiện để đánh giá đăng ký từ xa với một chuyên viên y tế được đào tạo đặc biệt về tiếp xúc môi trường quân sự. Tìm hiểu thêm về các nơi đăng ký sức khỏe môi trường của VA tại: [publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp](https://publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp).

## VA đang có các nơi đăng ký sức khỏe môi trường sau:

- [Đăng ký cho chất độc da cam](#)
- [Đăng ký cho các mối nguy trong không khí và đốt rác ngoài trời](#)
- [Đăng ký cho chiến tranh vùng Vịnh](#)
- [Đăng ký cho bức xạ ion hóa](#)
- [Chương trình theo dõi uranium nghèo](#)
- [Trung tâm giám sát miêng độc hại còn sót trong người](#)

## Nếu tôi cần điều trị cho một vấn đề liên quan đến sức khỏe thì sao?

Bác sĩ chính của bạn là nguồn lực tốt nhất để trả lời các câu hỏi về điều trị hoặc nhu cầu thuốc.

## Tôi có thể mong đợi điều gì sau khi đánh giá đăng ký VET HOME?

Một ghi chú đánh giá sẽ được lưu trong hồ sơ sức khỏe của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được một lá thư tiếp theo về chuyển thăm khám. VET-HOME khuyên bạn nên tiếp tục thăm khám với bác sĩ chính nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào khiến bạn quan tâm.

## Liệu VET-HOME hoặc tham gia đánh giá đăng ký có giúp tôi nhận được trợ cấp không?

Cả VET-HOME và đánh giá đăng ký sức khỏe môi trường đều riêng biệt với chuyện trợ cấp. Cách nhanh nhất để nhận được câu trả lời về trợ cấp hoặc nộp đơn yêu cầu trợ cấp tàn phế là liên lạc trực tiếp với VBA. Tìm hiểu thêm về trợ cấp tại [www.va.gov](https://www.va.gov).

## Tôi có thể tìm thêm thông tin trực tuyến ở đâu?

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập trang [web VET-HOME](#).

Muốn biết thông tin về phơi nhiễm môi trường quân sự, hãy truy cập [publichealth.va.gov/exposures/index.asp](https://publichealth.va.gov/exposures/index.asp).

